

## การให้ความยินยอมนี้ไม่มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### ความยินยอมในการเก็บรวบรวม และใช้ ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย

บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด (“บริษัท”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความคาดหวังของท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท (“ข้อมูล”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับท่านได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลใด ๆ ของท่าน ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลการติดต่อของท่าน หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) ข้อมูลการรับ จ่าย โอนเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านทางไมโครเพย์ อี-วอลเล็ต แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) ลักษณะอาชีพการประกอบธุรกิจ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) เพื่อใช้ข้อมูลของท่านในการวิเคราะห์ วิจัย ทำข้อมูลสถิติ และ/หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้เหมาะสม และตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และ/หรือติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

(2) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริษัทผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า ไมโครเพย์ (Micro Pay Customer Service) โทร : 026975353

(3) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ แคมเปญ สิทธิประโยชน์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านมีอยู่กับบริษัทผ่านทางไมโครเพย์ อี-วอลเล็ต แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application)

โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่าง ๆ) ได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของบริษัท Website : [www.thaimicrodigital.com](http://www.thaimicrodigital.com)

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้นี้ หรือทำการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้โดยแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า ไมโครเพย์ (Micro Pay Customer Service) โทร : 026975353 E-mail : [cs@thaimicrodigital.com](mailto:cs@thaimicrodigital.com) หรือผ่านช่องทางที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถอนความยินยอม

\*หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือขอถอนความยินยอมในภายหลัง ท่านยังคงสามารถติดต่อกับบริษัทได้อยู่ภายใต้สัญญา หรือนิติสัมพันธ์ที่ท่านมีอยู่กับบริษัท แต่ท่านอาจพลาดโอกาสในการรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน อย่างไรก็ตาม การไม่ให้ความยินยอมหรือขอถอนความยินยอมในส่วนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานมูลค่าของสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน

หมายเหตุ : ความยินยอมนี้จะมีผลต่อไปอีก 1 ปี หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัท